



## “Vàng Trắng nhân ái” - chia sẻ yêu thương

ISSN: 2734-9195

14:22 23/08/2024

Chương trình “Vàng Trắng nhân ái” đã trải qua 45 lần tổ chức và được tổ chức vào ngày Rằm tháng Năm và Rằm tháng Mười Âm lịch. Chương trình đã trao 14 phương tiện sinh kế, trên 1.250 phần quà gồm: gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá là 975.000.000 đồng cùng 03 suất học bổng với tổng số tiền 4.500.000 đồng

Tác giả: **Võ Đào Phương Trâm**

Truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái vốn là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và trong đạo Phật. Những việc làm lan tỏa yêu thương, hướng thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn bất hạnh vẫn được xem là những hoạt động khơi dậy giá trị nhân văn, đạo đức, từ bi trong mỗi con người.

Trong những năm qua, Phường An Phú Đông có nhiều chương trình, nội dung chăm lo để từng bước giúp người dân giảm bớt những khó khăn trong đời sống, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phường vẫn còn một số hộ nghèo, gia đình khó khăn cần giúp đỡ.



Quang cảnh tổ chức Chương trình "Vàng trắng nhân ái" tại chùa Diên Thọ

Bắt đầu từ năm 2016 đến nay, định kỳ hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Phường và Hội Người Cao tuổi đã phối hợp cùng Ban Quản trị chùa Diên Thọ ra mắt chương trình "Vàng Trắng nhân ái" nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.



Quang cảnh tổ chức Chương trình "Vàng trắng nhân ái" tại chùa Diên Thọ

Trong 8 năm thực hiện, ông Lương Chánh Định – Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc phường An Phú Đông cho biết Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã thường xuyên có những buổi trao đổi, thống nhất cùng Hòa thượng Thích Trí Anh – Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quận 12, Trụ trì chùa Diên Thọ về cách thức tiến hành và các nội dung của chương trình.

Sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tổ chức, kể từ khi ra mắt đến nay, chương trình đã có những nội dung đa dạng phong phú, đặc biệt chú trọng quan tâm đến đời sống của người dân nghèo trên địa bàn phường bằng những giải pháp thiết thực, bài bản, đi vào chiều sâu và mang lại giá trị hữu ích cho cộng đồng xã hội.

Chương trình “Vàng Trắng nhân ái” đã trải qua 45 lần tổ chức và được tổ chức vào ngày Rằm tháng Năm và Rằm tháng Mười Âm lịch. Chương trình đã trao 14 phương tiện sinh kế, trên 1.250 phần quà gồm: gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá là 975.000.000 đồng cùng 03 suất học bổng với tổng số tiền 4.500.000 đồng nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, người cao tuổi neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em, hộ nghèo; chăm lo khuyến học khuyến tài.



Quang cảnh tổ chức Chương trình "Vàng trắng nhân ái" tại chùa Diên Thọ

Với những kết quả khả quan của mô hình trên, Chương trình “*Vàng Trắng nhân ái*” lần thứ 46 năm nay được tổ chức vào dịp Lễ Vu Lan nhằm thắp sáng tinh thần tri ân và hiếu nghĩa. Chương trình đã đề ra phương hướng tiếp tục chăm lo 50 phần quà với số tiền 15.000.000 đồng cho 50 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường; 04 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học.

Qua 8 năm thực hiện, chương trình “*Vàng Trắng nhân ái*” đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Mỗi một năm thực hiện, Ban Tổ chức chương trình đều nhận được ý kiến phản hồi tích cực từ người dân địa phương, đó cũng chính là động lực để các cấp chính quyền Phường và Chùa Diên Thọ tiếp tục phát huy chương trình giàu lòng nhân ái này.



Quang cảnh tổ chức Chương trình “*Vàng trắng nhân ái*” tại chùa Diên Thọ

Mô hình “*Vàng Trắng nhân ái*” được xem là điểm nhấn nổi bật trong hoạt động thiện nguyện của chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ sở Tự viện trong việc tiếp sức cho người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, vươn lên phát triển đời sống.

Qua 45 lần tổ chức Chương trình “*Vàng Trắng nhân ái*” đã cho thấy đây là mô hình mang giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, thấm đậm tinh thần nhân văn, nhân ái, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo. Chương trình góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” gắn với các phong trào cách mạng ở địa phương nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia chung tay xây dựng quê hương An Phú Đông anh hùng, giàu mạnh.

Chương trình luôn đồng hành với chính quyền, cơ sở Tự viện và nhân dân trong việc chăm lo an sinh xã hội, chăm sóc người cao tuổi neo đơn, gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, người tàn tật, chăm lo khuyến học khuyến tài, giữ gìn và phát huy tinh thần “*Uống nước nhớ nguồn*” trên mảnh đất chiến khu.

Ông Phan Văn Nam – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông cho biết: “*Chương trình “Vàng Trăng Nhân Ái”* là một chương trình mang ý nghĩa to lớn trong công tác an sinh xã hội vì hướng đến việc chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật với mong muốn giúp họ vượt qua những trở ngại về hoàn cảnh để có cuộc sống tốt hơn.

“*Vàng Trăng nhân ái*” là một chương trình ý nghĩa và cần được duy trì, phát huy để lan tỏa những giá trị tốt đời đẹp đạo, nhằm chia sẻ những gánh nặng với những mảnh đời còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tác giả: **Võ Đào Phương Trâm**